



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร. ๐-๓๘๕๑-๑๗๐๐ ต่อ ๑
ที่ ๑๐๐๘/- วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งทดสอบความรู้บุคลากรผู้ได้บังคับบัญชาก่อนการพัฒนา(Pre-test) รอบที่ ๒/๒๕๕๘

เรียน ข้าราชการและพนักงานราชการ (ตามที่แนบ)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ได้บังคับบัญชา
ในรอบที่ ๒ / ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดวิธีการพัฒนาด้วยการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดให้มีการพัฒนาช่วงระยะเวลา
มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งนี้ได้กำหนดทำการทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา (Pre - test) ในวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รายละเอียดได้นำขึ้น
เว็บไซต์ของสำนักงานในหัวข้อ IDP ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าทดสอบในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

(นายวิโรจน์ ประเสริฐวัฒน์)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล

สำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ ๒ / ๒๕๕๘

ชื่อตัวชี้วัด ๑.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร

น้ำหนักผลงาน ข้าราชการ : ร้อยละ ๒๐ พนักงานราชการ : ร้อยละ ๒๐

คำอธิบายตัวชี้วัด : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราในรอบปี ๒/๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑.) ความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนาในความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และ ๒.) สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือการบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานตลอดจนเป็นการพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการศึกษาดูงานด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดีกับผู้มารับบริการของหน่วยงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	คำเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	รับทราบแผนพัฒนาบุคลากร
๒	บุคลากรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามแผนที่กำหนด
๓	ประเมินความรู้ ก่อน - หลัง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๔	ผลการทดสอบรายบุคคล ร้อยละ ๗๐
๕	ผลการทดสอบในภาพรวมของบุคลากรที่พัฒนา ร้อยละ ๘๐

เงื่อนไข : ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๘

(นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา